

Ghi chú rút gọn 26/5/23

Ismael Herrera:

Nếu bạn là thành viên của HRTC. Vui lòng tắt tiếng, đây là lúc để bạn có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, cung cấp những phản hồi, ý tưởng, hoặc đề xuất về cách làm cho quá trình này liền mạch hơn, toàn diện hơn và được chào đón hơn, hoặc đơn giản chỉ là những câu hỏi liên quan đến nơi chúng ta đang ở ngay bây giờ.

Melissa Waters:

Có một cuộc thi thể thao lâu đời của Quận Cam, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 15 tháng Mười. Có lẽ chúng ta có thể có một bàn ở đó, nói chuyện với mọi người.

(<https://ocsd23.com/>)

Ismael Herrera:

Mayra, Tổ chức Cộng đồng OC. Sàn này là của bạn.

Mayra Chavez:

Tôi muốn nhân cơ hội này mời mọi người đến cuộc họp mà chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 6 lúc 3 giờ chiều trên nền tảng zoom. Tôi, với tư cách là nhà tài trợ và là một thành viên hoạt động về mảng cộng đồng trong Quỹ Cộng đồng Quận Cam và một trong những chương trình mà tôi đang làm việc là “Sáng kiến Phát triển Lực lượng Lao động”.

Chúng tôi thực sự mong muốn được thấy việc tài trợ chương trình “Sáng kiến Phát triển Lực lượng Lao động” có thể phù hợp với những nỗ lực của CERF sắp tới như thế nào. Vui lòng liên hệ nếu bạn quan tâm đến việc duy trì kết nối hoặc muốn tìm hiểu thêm.

Luis Sarmiento:

Tôi là Luis từ THRIVE Santa Ana. Chúng tôi rất hào hứng về giải thưởng này và sẽ có rất nhiều công việc để biến dự án của chúng tôi thành hiện thực và chúng tôi cũng mong muốn đưa ra nhiều ví dụ hơn về sự phát triển dựa vào cộng đồng có thể trông như thế nào ở đây, tại Quận Cam.

Ismael Herrera:

Chúng tôi sẽ thêm phần hoạt động này đến với các bạn để mở rộng thời lượng của các cuộc họp như thế này từ thời lượng là 60 phút lên 90 phút với hy vọng rằng đây không phải là một quyết định vội vàng.

(Chuyển động tiếp theo để thực hiện các cuộc họp 90 phút)

Jesse Ben-Ron:

Chúng tôi có một số liệu mà chúng tôi đưa vào giai đoạn lập kế hoạch của mình để có 65% HRTC là hoặc đại diện cho các cộng đồng bị thoái vốn. Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng có lẽ có nhiều người trong số các bạn có thể ở cột bên phải này có thể đưa ra lời biện minh mạnh mẽ để có thể ở cột bên trái. Không có tiêu chí cứng nhắc nào trong việc xác định cách chúng tôi xác định ai nên ở cột bên trái, ngoài việc nhìn vào tổ chức và đọc sứ mệnh của tổ chức đó, bạn có thể nói một cách hợp lý rằng tổ chức đó đang hỗ trợ các cộng đồng bị thoái vốn không? Nếu chúng ta làm phép toán đơn giản này, chúng ta đang ở mức 62% và chúng ta sẽ thêm các cá nhân của các cộng đồng bị thoái vốn sau này vào chương trình nghị sự và với sự chấp thuận đó, chúng ta sẽ đạt hơn 65%.

Kate Klimow:

Ít nhất là đối với UCI và có lẽ các tổ chức khác, chúng tôi có chỉ định liên bang. Chúng tôi là tổ chức phục vụ gốc Tây Ban Nha và được chỉ định là một tổ chức phát triển mạnh thiểu số. Chúng tôi có các chỉ định liên bang cho biết rằng chúng tôi phục vụ các cộng đồng bị thoái vốn mà bạn đã liệt kê. Đó sẽ là một phân lập luận của tôi về lý do tại sao. Ít nhất là đối với UCI, Tôi chắc chắn rằng các tổ chức khác cũng nên ở phía bên trái.

Jesse Ben-Ron:

Đây thực sự không phải là một danh sách phải đi đến tiểu bang nhưng đây là số liệu mà chúng ta sẽ có 65% cộng đồng bị thoái vốn.

Linda DiMario:

Tôi nghĩ rằng định nghĩa có lẽ là ranh giới trên cát đối với chúng tôi, bởi vì khi tôi nhìn vào công việc mà Octane đang làm, tức hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thành lập doanh nghiệp và chúng tôi làm việc với hơn 40 tổ chức phi lợi nhuận để giúp họ xây dựng tính bền vững và năng lực. Tôi nghĩ rằng bạn nên đồng tình với định nghĩa đó.

Jesse Ben-Ron:

Các định nghĩa sẽ chỉ bao gồm việc phục vụ cư dân trong các tuyến đường cộng đồng đó, nơi thu nhập hộ gia đình trung bình cho một gia đình 4 người là khoảng 100,000 đô la. Ngoài ra còn có các vùng điều tra dân số từ định nghĩa của CalEPA.

Anna Charco:

Một trong những điều thường giúp xác định các sáng kiến và không gian do cộng đồng điều hành hoặc do cộng đồng lãnh đạo là liệu mọi người có tiếng nói hoặc ra quyết định hoặc có vị trí quyền lực trong các tổ chức đó hay không. Thông thường, bạn có thể nhìn vào các bảng hoặc cấu trúc mà họ có trên thực tế cho phép những người bị thoái vốn có tiếng nói trong định hướng của tổ chức và các dịch vụ của tổ chức.

Andrew Fahmy:

Tôi nghĩ rằng có một số điều cần thiết ở đây để giữ cho mình có trách nhiệm là thêm định nghĩa hoặc thực sự hiểu ý nghĩa của chúng tôi về đại diện của các cộng đồng bị thoái vốn.

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm việc với đề xuất của Anna về suy nghĩ thông qua động lực quyền lực hoặc ai là đại diện của các tổ chức này. Họ đại diện cho những cộng đồng này như thế nào? Chúng ta có làm gì để phân biệt cơ quan nào là đại diện của nhóm đó không? Và lý do tại sao tôi nghĩ nó quan trọng là vì nó khiến chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng tôi thấy rằng con số này thực sự thấp ở cột bên trái, chúng tôi có thể đưa ra lập luận về lý do tại sao chúng tôi cần thêm nhiều thành viên cộng đồng hơn vào bảng điều khiển này.

Jesse Ben-Ron:

Chúng tôi hoan nghênh các định nghĩa để sau đó xem xét với HRTC.

Iosefa Alofaituli:

Trong thời kỳ đại dịch trong không gian cho vay vi mô, rất nhiều người muốn tài trợ cho những người dẫn đầu BIPOC chưa được phục vụ, và vì vậy có rất nhiều số liệu bạn có thể sử dụng. Chúng ta cần xác định 1 hoặc 2, so với 5 hoặc 6 và một cách mà tôi đã thấy nó được thực hiện về cơ bản là sự làm màu của lãnh đạo, hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo tổ chức. Có rất nhiều lỗ hổng trong đó, nhưng tôi nghĩ rằng việc có nhiều số liệu có thể khiến chúng tôi khó làm cho nó sạch sẽ.

Alexis Hernandez:

Alexis Hernandez với “Chiến dịch Hành động vì Khí hậu”. Đối với cả chúng tôi và Sunrise OC, chúng tôi đã được đưa vào các đại diện của cộng đồng bị thoái vốn. Cả hai tổ chức của chúng tôi đều là những tổ chức tập trung vào vấn đề khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn công việc của chúng tôi trên toàn quận đặc biệt là ở các thành phố và cộng đồng nơi có cộng đồng công bằng môi trường và những hành động này có với họ, tạo động lực cho họ. Tùy thuộc vào cách chúng tôi quyết định loại chỉ định đó ngay từ đầu, có thể không đại diện cho công việc họ đang làm ở quận này.

Jesse Ben-Ron:

Đối với những người có thể gửi bất kỳ ý kiến nào bằng văn bản, chúng tôi có thể cố gắng tạo ra một số định nghĩa trong một cuộc họp trong tương lai. Và đối với những người cảm thấy mọi người ở bên trái nên ở bên phải, bên phải nên ở bên trái, chúng ta có thể thử và xem ai có thể đáp ứng định nghĩa đó.

Luis Sarmiento:

Thay vì cố gắng tìm ra ai đại diện cho ai, tôi nghĩ rằng mục tiêu chung của chúng ta đang hoạt động để cư dân được đại diện trực tiếp ở đây. Đó là những người có thu nhập thấp, những cộng đồng da màu trong lịch sử đã bị loại trừ khỏi việc ra quyết định xung quanh vấn đề phát triển kinh tế.

Sarah Middleton:

Tôi là nhà tư vấn tiếp cận và tham gia của CERF. Chúng tôi đã nhận được 59 đơn đăng ký cho cư dân được phục vụ trên HRTC!

Chúng tôi khuyến nghị rằng chúng tôi bỏ phiếu cho 8 thành viên cộng đồng không đầu tư vào HRTC sáng nay. Chúng tôi muốn giới thiệu 3 thành viên từ cộng đồng Latinx, 2 thành viên từ cộng đồng API, 2 thành viên từ cộng đồng người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Phi và một thành viên từ cộng đồng MINA, Trung Đông, Bắc Phi. Đó sẽ là khuyến nghị của nhóm này đối với HRTC.

Ismael Herrera:

Có kiến nghị gì cần phê duyệt trên sàn không, tôi sẽ giải lao một giây.

(Motion Pass để chấp nhận thành viên mới vào HRTC)

Jesse Ben-Ron:

Toàn bộ quá trình này để thiết lập 2 điều. Một là thiết lập một kế hoạch phát triển kinh tế công bằng, toàn diện và bền vững về môi trường cho Quận Cam. Ngoài ra còn có các dự án có thể được gắn liền với các kế hoạch đã được phát triển. Hiện nhà nước đã làm rõ về các dự án thực hiện.

Mỗi khu vực sẽ nhận được 26,5 triệu đô la, với khả năng có thể có 100 triệu đô la. Chúng tôi phải có một đề xuất với tiểu bang từ tháng Chín đến tháng Mười Một để nhận được 26.5 triệu đô la.

1,5 triệu đô la sẽ được chuyển đến người triệu tập khu vực, người triệu tập và các đối tác sẽ phải thực hiện điều này để duy trì HRTC và những thứ khác.

25 triệu đô la là để phát triển các hợp tác xã trong ngành. HRTC phải thành lập 3 hợp tác xã trong ngành. Trong số 25 triệu đô la đó, 3 triệu đô la dùng cho các điều phối viên hợp tác trong ngành, 1 triệu đô la để tham gia với các cơ quan công quyền địa phương để xác định các lô đất cụ thể có thể được phát triển cho các ngành được xác định, 5 triệu đô la để phát triển quỹ cho vay quay vòng cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các ngành được xác định, 15 triệu đô la Đầu tư đô la tiên phát triển vào các dự án được dán nhãn là "thăm dò" và "dặm cuối cùng", 1

triệu đô la để Xác định các tổ chức neo đậu (công cộng hoặc tư nhân) có thể có nguy cơ mất khả năng thanh toán tài chính hoặc di dời ra bên ngoài California.

Tiến sĩ Wallace Walrod:

Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn về phương pháp nghiên cứu được trình bày lần trước. Chúng tôi luôn hiển thị một slide trước các bài thuyết trình nghiên cứu rằng có nhiều lần nhóm sẽ xem xét bắt đầu với PowerPoint, sau đó là tường thuật bằng văn bản và sau đó chúng tôi có một công dữ liệu. Chúng tôi đã có các bài thuyết trình về tất cả những điều đã được trình bày, bạn sẽ nghe 3 bài thuyết trình ngày hôm nay, và sau đó bản đồ các bên liên quan sẽ được trình bày tại cuộc họp tháng Sáu.

Brian McNamara:

Tôi là chuyên gia tư vấn của ESRI. Trang web này thực sự bổ sung cho trang web dự án hiện có. Trang web này là một trung tâm hoặc một cơ sở gốc cho tất cả dữ liệu về mọi thứ và dữ liệu kể chuyện, bảng điều khiển dữ liệu đã được chia sẻ trước đó. Đây là một trang web sống, vì vậy khi dự án tiếp tục, chúng tôi sẽ thêm nhiều bộ dữ liệu hơn.

<https://hrtc-oc-cerf.hub.arcgis.com/>

Alex Reed:

Bài thuyết trình này mà chúng tôi tổng hợp lại là về bất bình đẳng về ô nhiễm. Chúng tôi quyết định rằng chủ yếu sẽ xem xét tính dễ bị tổn thương, chất lượng không khí và các nguồn ô nhiễm liên quan đến chất lượng không khí và sau đó là những tác động đến sức khỏe và kinh tế. Với bản đồ này, bạn sẽ có thể thấy địa hình của Quận Cam và cách điều đó ảnh hưởng đến nhiệt và chất lượng không khí cho cư dân của Quận. Quận Cam nằm trong một lưu vực và do đó rất nhiều ô nhiễm có xu hướng tụ tập ở các khu vực đông dân cư cách xa các rặng núi cao.

Khi chúng ta nói về chất lượng không khí, chúng tôi muốn sử dụng tán cây làm nền tảng cho nghiên cứu. Tán cây có rất nhiều tác động đến nhiệt độ, chất lượng không khí nói chung và cả nước. Phần lớn tán cây tập trung xung quanh bên ngoài các khu vực kém phát triển xung quanh núi, xung quanh các công viên. Và sau đó khi bạn đến các khu vực đông dân cư hơn ở trung tâm, đặc biệt là các khu vực tập trung các cộng đồng bị thoái vốn, có rất ít hoặc không có tán cây, điều này có liên quan nhiều đến tỷ lệ bề mặt không thấm nước cao. Điều này làm giảm số lượng không gian xanh ở những khu vực đó. Nó gây ra lũ lụt và các mối nguy hiểm môi trường khác trong mưa, bão và các tình huống khác, và nó cũng góp phần hình thành các đảo nhiệt đô thị.

Bởi vì sự kết hợp của sự phát triển cao hơn ở khu vực trung tâm và địa hình ở Quận Cam. Các hạt vật chất có xu hướng tụ lại về phía bên ngoài, rìa trên bên ngoài của Quận Cam. Gió, cũng như địa hình giữ, tất cả gói gọn vào góc trên chật hẹp này. Điều này thực sự khiến những cộng đồng đó có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính cao hơn như hen suyễn, tiểu đường, ung thư, v.v. Liên quan đến các nguồn ô nhiễm ở Quận Cam, do lưu lượng giao thông cao, ở khu vực trung

tâm này, như bạn có thể thấy có nhiều đường cao tốc chính đi qua khu vực Anaheim / Garden Grove. Có một khối lượng diesel lớn mỗi ngày.

Sự gia tăng nhiệt độ, tán cây thưa thớt, bề mặt không thấm nước cho phép nhiệt tụ lại, tất cả những điều này hoạt động cùng với sự suy giảm ozone ở nồng độ hạt diesel cao này thực sự làm giảm chất lượng không khí ở Trung tâm Quận Cam. Và rất nhiều trong số này cũng gắn liền với các cộng đồng Latinx và cộng đồng Da đen.

<https://storymaps.arcgis.com/stories/4e43b627492d4841918330a89780a3ae>

Tiến sĩ Marlon Boarnet:

Thông điệp chính ở đây là quyền tiếp cận vật lý của bạn vào tài nguyên không phải là thước đo tốt về quyền tiếp cận thực tế vào tài nguyên. Nếu bạn theo dõi điều tra dân số, số lượng việc làm, trong vòng một dặm. Những gì bạn thấy là số lượng việc làm cao nhất trong vòng một dặm là đường điều tra dân số về cơ bản gần Sân bay John Wayne, một số cộng đồng bị thoái vốn của chúng tôi gần Santa Ana, Anaheim, một chút của Garden Grove không phải là xấu. Nếu bạn nhìn vào các công việc trong vòng 5 dặm, cộng đồng Santa Ana có vẻ khá tốt vì họ gần các trung tâm việc làm.

Hãy để tôi thử xem việc tiếp cận sẽ trông như thế nào nếu đi bằng ô tô so với phương tiện công cộng. Những gì tôi đang cho bạn thấy là các tuyến vận chuyển trong Quận Cam. Và phía bên phải có màu đỏ là những tuyến vận chuyển có thể di chuyển về phía trước. Chưa đầy 10 phút vào lúc 8 giờ sáng vào một ngày trong tuần, đây là những chiếc xe buýt, cứ 10 phút sẽ có một chiếc xe buýt đến. Khu vực Quận Trung / Bắc có vẻ không tệ lắm so với phần còn lại của quận, nhưng chúng ta hãy tiếp tục tiến về phía trước. Nếu địa điểm bắt đầu là ở trung tâm thành phố Santa Ana, màu tím đậm là nơi bạn đang đứng, có thể đến bằng cách lái xe từ lúc 8 giờ sáng trong điều kiện giao thông trong vòng 30 phút.

Chúng ta hãy xem điều đó sẽ như thế nào nếu bạn đang đi du lịch bằng xe buýt. Tôi nghĩ bạn đang thấy sự khác biệt. Đây là một trong những vấn đề chính về khả năng tiếp cận.

Trên toàn quốc, khoảng 8% hộ gia đình không có phương tiện. Ở Quận Cam, mức trung bình đó là khoảng 4%, trong các cộng đồng bị thoái vốn là khoảng 6%. Đối với những cá nhân ở trong các hộ gia đình không có phương tiện tiếp cận, có sự phụ thuộc khá lớn vào phạm vi di chuyển của bạn từ ô tô sang phương tiện công cộng. Họ có thể tiếp cận với 183.000 việc làm trong vòng 30 phút. Di chuyển bằng ô tô. Số lượng việc làm trong một chuyến đi quá cảnh 30 phút vào khoảng 3.000 đến 18.000.

Những gì chúng tôi đã tìm thấy ở các cộng đồng khác là chỉ cần di chuyển mọi người qua lại đến các điểm dừng xe buýt từ khoảng tốc độ xe đạp sẽ tăng khả năng tiếp cận việc làm nhiều hơn hầu hết mọi thứ bạn có thể làm với mạng lưới vận chuyển.

Ở một số cộng đồng thiệt thòi, những khoảng cách này theo thứ tự 10 năm tuổi thọ từ thấp đến cao. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân cao hơn trong các cộng đồng không được bị thoái vốn, hen suyễn, tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn tại phòng cấp cứu, thăm khám hen suyễn gần như trùng lặp chính xác

trên các cộng đồng bị thoái vốn. Tỷ lệ béo phì cao hơn, nồng độ hạt cao hơn. Nếu bạn chỉ tổng hợp số lượng cơ sở chăm sóc sức khỏe. Việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở Các cộng đồng bị thoái vốn thực sự gần gũi với hơn so với các cộng đồng không bị thoái vốn.

Nếu bạn nhìn vào tỷ lệ phần trăm của các cá nhân không có bảo hiểm của các cộng đồng bị thoái vốn, chúng ta có trung bình 12,76% số người hoặc không có bảo hiểm so với 5,5% trong các cộng đồng không bị thoái vốn.

Tiến sĩ Wallace Walrod:

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm cơ sở và đây chỉ là dự thảo đầu tiên của phân tích SWOT. Chúng tôi bắt đầu với Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Toàn Diện hiện tại của Quận Cam, Chiến lược này vẫn còn hiệu lực từ năm 2019 đến năm 2023. Nó được phê duyệt bởi chính phủ liên bang. Sau đó, chúng tôi đã thêm vào các bài học chính từ mỗi bài thuyết trình nghiên cứu. Bạn sẽ thấy trên mỗi điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa, chúng tôi có một slide nói nhiều hơn và đó là nơi chúng tôi muốn rất bao gồm trong phân tích SWOT của chúng tôi để xem xét tất cả các thu nhập của HRTC.